

รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย”



ศิษย์เก่า สศช. แนะนำวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ ปี 2570 ต้องยึดโยงคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างอดีตผู้บริหาร และผู้บริหาร สศช. เรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570” ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอดีตผู้บริหาร สศช. ในการจัดทำกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2570 ซึ่งเป็นผลจากการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. และผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยคณะผู้บริหาร สศช. ได้นำเสนอเรื่อง ภาพรวมวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในสังคมโลก การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นธรรมของการพัฒนาประเทศ

จากนั้นอดีตผู้บริหาร สศช. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยในปี 2570 ควรยึดโยงกับ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการพัฒนา โดยต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ รวมทั้งควรมีการจัดทำยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

อย่างเป็นทางการ และควรให้ความสำคัญกับเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะว่าการกำหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้าควรระบุประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ เพื่อมุ่งสู่การพึ่งตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และภาพประเทศไทยในปี 2570 ต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่วนกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์นั้นควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ทั้งนี้ อดีตผู้บริหาร สศช. ที่เข้าร่วมประชุม อาทิ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายสมหมาย ภาชี นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม นายยงยุทธ กบิลกาญจน์ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์จรัสวัฒน์ นายอนุภาพ สุรนันต์ นายไพโรจน์ สุจินดา และ นายสุรนนท์ วงศ์วิทย์กำจร เป็นต้น

สำหรับผลการประชุม สศช. ได้นำไปสรุปและประมวลเป็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2570 และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ก่อนจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของ สศช. ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี